

สำนักงานก อบต.



ที่ ขย ๘๑๐๐๑/ ๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม
ถนนละหาน-บ้านค่าย อำเภอนินสง่า
จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๓๐

๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม สมัยวิสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอนินสง่า

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนารายงานการประชุม สมัยวิสามัญที่ ๑ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม ได้ดำเนินการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อประชุมพิจารณาดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แก้มลิงบึงชีกวก (หนองฉิมสาธารณประโยชน์) รวมทั้งการชี้แจงข้อราชการจากส่วนราชการต่าง ๆ และการพิจารณาญัตติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ของสภาฯ นั้น

บัดนี้ การประชุมได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม ขอส่งรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจุล นิลสมัคร)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม

งานกิจการสภา อบต.หนองฉิม

โทร.๐ ๔๔๐๕ ๒๙๖๗

โทรสาร ๐ ๔๔๐๕ ๒๙๖๘

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

นายก อบต. ๑๒/๑/๖๖



สำเนาฉบับ



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม
เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม สมัยวิสามัญที่ ๑/๒๕๖๖

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการประชุมสภา
สมัยวิสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองฉิม ไปแล้วนั้น

จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม อำเภอ
เนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ จึงขอปิดประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ที่มีมติ
รับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายจูล นิลสมัคร)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม



(สำเนา)

บันทึกการประชุม

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม

สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 29 มีนาคม 2566

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1

ประธานสภา

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ได้รับแจ้งจากนายประจักษ์ เพ็งด้วง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 ว่าวันนี้ติดทำธุระที่จังหวัดพิจิตร ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสภาสมัยวิสามัญในวันนี้ได้ จึงขออนุญาตลา 1 วัน จึงแจ้งให้ที่ประชุม ได้รับทราบ

-ในวันพรุ่งนี้ วันที่ 30 มีนาคม 2566 สถานีตำรวจภูธรเนินสง่า จะทำพิธีเปิดโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งชุมชนยั่งยืน ที่บ้านหนองฉิม หมู่ 1 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาพระร่วง จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าว

-ในวันพรุ่งนี้ วันที่ 30 มีนาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผักชี ได้จัดกิจกรรม “เอ็นขวัญวันอาลา” ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผักชี เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป และเพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ ให้เด็กที่ผ่านการจัดประสบการณ์จากทางศูนย์ฯ และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดี ตามวิถีชีวิตของชนชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาทุกท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติ ในการดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ “เอ็นขวัญวันอาลา” ประจำปีการศึกษา 2565 โดยพร้อมเพรียงกัน

-ด้วยอำเภอเนินสง่าได้จัดทำโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม อำเภอเนินสง่า อยู่ที่วัดสุทธินาราม ตำบลหนองฉิม เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยติดยาเสพติดจากการค้นหาผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน / ชุมชน / รวมถึงผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติดที่สมัครใจเข้ารับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ควบคู่กับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่เข้มแข็ง สามารถเปลี่ยนทัศนคติ ด้วยการลด ละ เลิก และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จึงแจ้งให้ที่ประชุม ได้รับทราบ

มติที่ประชุม

-รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

ประธานสภา

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

-ตามที่เลขานุการสภาได้แจกบันทึกการประชุมสภาครั้งที่แล้วให้กับท่านสมาชิกสภาทุกท่านไปแล้ว มีสมาชิกสภาท่านใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่

-สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

-รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วเป็นเอกฉันท์ 12 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ลา 1 เสียง
ญัตติ พิจารณา

3.1 เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) พ.ศ.2566

ประธานสภา

-ขอเรียนเชิญท่านนายกได้ชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นายก

-กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายบุญตา สุรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม รายละเอียดเกี่ยวกับแผน ผมจะมอบให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นคนชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบ


(นายเชาวลิต จันทร์พงษ์)

ผู้ดำรงตำแหน่ง ประธานสภา อบต.หนองฉิม

น.ส.อบจันท์

-กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน ดิฉันนางสาวอบจันท์ ปลั่งกลาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนขอเรียนที่ประชุมเพื่อทราบดังนี้

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพื่อใช้เป็นกรอบในการกำหนดทิศทางขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิมให้มุ่งไปสู่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวทางการพัฒนาที่กำหนดไว้ ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2564 ไปแล้ว นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ยึดถือ แผนพัฒนาในการบริหารงาน เพื่อจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อเป็นประโยชน์ของประชาชน ในท้องถิ่น อีกทั้งเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลการให้บริการประชาชน และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่ รับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองฉิม ตลอดจนได้ตระหนักถึงการเข้าถึงการให้บริการประชาชนอย่างสะดวกรวดเร็ว และทั่วถึง

ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเวลาให้กับ ประชาชนตำบลหนองฉิม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม จึงจำเป็นต้องเพิ่มเติมแผนพัฒนา พ.ศ.2566 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 22/2 รายละเอียดตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม(ครั้งที่ 2) พ.ศ.2566

ประธานสภา

-มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่

-สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม(ครั้งที่ 2) พ.ศ.2566 ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 22/2 ตามที่คณะผู้บริหารเสนอ โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

-เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ตามที่เสนอ 12 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ลา 1 เสียง

3.2 เรื่อง รับถ่ายโอนภารกิจโครงการแก้มลิงบึงซึกซึก(หนองฉิมสาธารณประโยชน์) พร้อม อาคารประกอบ ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ประธานสภา

-ขอเรียนเชิญท่านนายกได้ชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นายบุญตา

-กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายบุญตา สงรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล หนองฉิม ขอชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบดังนี้

-แก้มลิงบึงซึกซึก (หนองฉิมสาธารณประโยชน์) ตั้งที่บ้านฉิมริมบึง หมู่ 13 ตำบลหนองฉิม อำเภอ เนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ เป็นแก้มลิงรับน้ำและป้องกันน้ำท่วม ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันใน การใช้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำ เป็นแหล่งปลูกพืชผลทางการเกษตรในฤดูแล้ง เป็นสถานที่พักผ่อน หย่อนใจ ใช้เป็นพื้นที่ออกกำลังกาย และจับสัตว์น้ำในห้วงระยะเวลาตามกำหนดของกรมประมง ซึ่งปัจจุบันประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันในการใช้เป็นลานออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ รวมถึงทำกิจกรรม และปลูกพืชผักสวนครัวต่างๆ เป็นต้น โดยจากสภาพในปัจจุบันของพื้นที่ที่ใช้ ในการออกกำลังกายบริเวณเกาะกลางบึง และบริเวณรอบแก้มลิงบึงซึกซึก(หนองฉิม สาธารณประโยชน์) ยังเป็นพื้นดินขรุขระ ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง ไม่มีแนวกัน ป้าย เเวทีแอร์โรบิค ที่ จอดรถ ป้ายเตือน หรือบอกแนวเขตเพื่อความปลอดภัย รวมถึงไม่มีห้องน้ำ ไม่มีความเป็นสัดส่วน ในการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจน ซึ่งประชาชนที่มาใช้ประโยชน์ในพื้นที่นี้ได้รับความสะดวกสบาย และอาจก่อให้เกิดอันตรายกับประชาชนได้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิมจึงเห็นควรจำเป็นต้อง ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวนี้

(นายเชาวลิต จันทรพงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม

เพื่อให้มีการใช้พื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่แก้มลิงบึงซีกวิ๊ก (หนองฉิมสาธารณประโยชน์) ในลักษณะการใช้ประโยชน์เช่นเดิม และไม่กระทบต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันของราษฎร โดยราษฎรสามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณะประโยชน์ได้ดีกว่าเดิม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิมพิจารณาแล้ว เห็นว่าอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิมตามมาตรา 67 (4) มาตรา 68 (1), (4), (12) แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 จึงได้จัดทำโครงการ ดังนี้

1. โครงการพัฒนาภูมิทัศน์แก้มลิงบึงซีกวิ๊ก(หนองฉิมสาธารณประโยชน์) เป็นสวนสาธารณะ
2. โครงการโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา ป่าชุมชน ตำบลหนองฉิม ” แก้มลิงบึงซีกวิ๊ก(หนองฉิมสาธารณประโยชน์)

โดยโครงการทั้งสองได้ของรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน กปร. และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และหากโครงการปรับปรุงแก้มลิงบึงซีกวิ๊กเป็นสวนสาธารณะและโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา ป่าชุมชน ตำบลหนองฉิม ” แก้มลิงบึงซีกวิ๊ก(หนองฉิมสาธารณประโยชน์) สำเร็จเรียบร้อยแล้ว หน่วยงานที่ดำเนินโครงการฯ ก็จะถ่ายโอนภารกิจโครงการฯ ดังกล่าวให้กับ อบต. เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบ ขอขอบคุณ บำรุงรักษาโครงการฯ ต่อไป ขอขอบคุณมากครับท่านประธานสภา

ประธานสภา

-มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่

-ถ้าไม่มี ต่อไปผมก็จะขอมติที่ประชุม

-ดังนั้น หากโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แก้มลิงบึงซีกวิ๊ก(หนองฉิมสาธารณประโยชน์) และโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา ป่าชุมชน ตำบลหนองฉิม ” แก้มลิงบึงซีกวิ๊ก(หนองฉิมสาธารณประโยชน์) เสร็จสิ้นและสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรรับถ่ายโอนภารกิจโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บึงซีกวิ๊ก(หนองฉิมสาธารณประโยชน์) และโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา ป่าชุมชน ตำบลหนองฉิม ” แก้มลิงบึงซีกวิ๊ก(หนองฉิมสาธารณประโยชน์) โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

-เห็นชอบเป็นเอกฉันท์หากโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แก้มลิงบึงซีกวิ๊ก และโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา ป่าชุมชน ตำบลหนองฉิม ” เสร็จสิ้นและสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ อบต. ยินดีรับถ่ายโอนภารกิจทั้ง 2 โครงการมาอยู่ในการดูแล รับผิดชอบ ของ อบต.หนองฉิม ญาติพี่น้อง

ระเบียบวาระที่ 4

ประธานสภา

-มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนออะไรเพิ่มเติมหรือไม่

นายสรรเสริญ

-กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายก คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน ผมนายสรรเสริญ นิลสมัคร สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 ต้องขอขอบคุณท่านนายก คณะผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาทุกท่านที่ได้ไปร่วมงานฌาปนกิจศพเจ้าอาวาสวัดโสภณศรี ในวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา หากการต้อนรับขาดตกบกพร่องผมในฐานะตัวแทนบ้านโสภณศรี อภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

อำนาจถูกต้อง


(นายเชาวลิต จินทรพงษ์)

เลขาธิการสภา อบต.หนองฉิม

ประธานสภา

-มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่
-ถ้าไม่มีผมจะขอปิดการประชุม
-ปิดการประชุม เวลา 11.00 น.

ชาวลิต จันทรพงษ์ ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นายชาวลิต จันทรพงษ์)
เลขานุการสภาฯ

-คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.หนองฉิม
เห็นว่าถูกต้องทุกประการ

ลงชื่อ สรรเสริญ นิลสมัคร กรรมการ
(นายสรรเสริญ นิลสมัคร)

ลงชื่อ นางยุพิน ตาปราบ กรรมการ
(นางยุพิน ตาปราบ)

ลงชื่อ หนุรัตน์ ดีใต้ กรรมการ
(นายหนุรัตน์ ดีใต้)

ลงชื่อ ชาวลิต จันทรพงษ์ กรรมการ
(นายชาวลิต จันทรพงษ์)

ผู้แทนออกเสียง
๒


(นายชาวลิต จันทรพงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม